



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๗

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๕๖๗/๒๕๕๗

เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระครูสุทัศน์ปัญญาภรณ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกหล่อ
จังหวัดตรัง

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ได้มีลิขิต ที่ จญ.ต. ๔๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ รวม ๓ รูป สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมลงมติอนุมัติ จำนวน ๒ รูป ส่วนอีก ๑ รูป คือ พระครูสุทัศน์ปัญญาภรณ์ (สายันต์ ปญญาวิมุตโต) อายุ ๕๐ (เกิดวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๗) พรรษา ๓๐ น.ธ.เอก วัดทุ่งหวัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เจ้าคณะตำบลโคกหล่อ เสนอขอแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกหล่อ ซึ่งที่ประชุมมีบัญชาให้เจ้าคณะภาค ๑๗ แจ้งเหตุผลการเสนอขอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา นั้น

บัดนี้ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะภาค ๑๗ ได้มีลิขิต ที่ สจภ. ๑๗/๑๑๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งว่า พระครูสุทัศน์ปัญญาภรณ์ มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบลโคกหล่อ เนื่องจากสุขภาพไม่อำนวย แต่ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดพิจารณาเห็นว่า พระครูสุทัศน์ปัญญาภรณ์ ยังมีความสามารถที่จะช่วยเหลืองานคณะสงฆ์ได้ จึงเห็นสมควรเสนอขอแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกหล่อ

การเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกหล่อ จังหวัดตรัง ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๓ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมหาชนฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน
พระสังฆาธิการ ได้บัญญัติให้พระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ-
ภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะ-
อำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนมีอายุ
ครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ หรือผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชู ให้ยกย่องเชิดชู
เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ

ดังนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรอง-
เจ้าคณะให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ ให้เสนอตามลำดับ จนถึงมหาเถรสมาคม
พิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม โดยได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนใต้แล้ว พร้อมกับมีบัญชา
ให้นำเสนอมหาเถรสมาคม

พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ขอถอนเรื่องออก



(นางจุฬารัตน์ นุณยากร)

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการมหาเถรสมาคม